

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ วรรค ๑๖ "แผนการดำเนินงาน" หมายความว่า แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ซึ่งเป็นการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ โดยหมวด ๕ ข้อ ๒๖ การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดำเนินการ ดังนี้ (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้า วันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 "ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจาก หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น"

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๕ ข้อ ๒๖ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ ๒๗ เทศบาลตำบลเอราวัณ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ขึ้น ตามระเบียบฯ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจการที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ของเทศบาลให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลแผนพัฒนางบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลเอราวัณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ฉบับนี้ จะสามารถใช้เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเอราวัณและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
เทศบาลตำบลเอราวัณ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
บทนำ	๑
วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน	3
ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน	3
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน	๔
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการ/กิจกรรม	5 - 6
บัญชีสรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรม (ผด.01)	7 - 8
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ผด.02)	9 - 37

ส่วนที่ 1 บทนำ

บทนำ

1.1 บทนำ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.25๖๐ ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำหนดกรอบความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ นอกจากนี้พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้บัญญัติให้มืองค์กรรับผิดชอบในการจัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่การปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งจุดหมายดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อให้กระจายอำนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีอำนาจกว้างขวางขึ้น ซึ่งมีใช้มีหน้าที่บริการสาธารณะพื้นฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้น แต่รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่เปิดให้ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาลมากขึ้น

เทศบาลตำบลเอราวัณ ได้จัดทำแผนพัฒนาสี่ปีซึ่งเป็นแผนที่กำหนดยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาเทศบาลโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายในการพัฒนา ในช่วง ๔ ปี (25๖๑ - ๒๕๖๔) และเชื่อมโยงกับการวางแผนเพื่อจัดทำงบประมาณประจำปี เนื่องจากมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดขึ้นสำหรับงบประมาณแต่ละปี โดยครอบคลุมระยะเวลา ๔ ปี ตามระบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนของเทศบาล พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. 2559 ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๐๖๐๐ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙เทศบาลตำบลเอราวัณ โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเอราวัณและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเอราวัณ จึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.25๖๑ ตามรูปแบบที่กำหนดตามหนังสือดังกล่าว โดยปรับเปลี่ยนจาก “แนวทางการพัฒนา” เป็น “แผนงาน” เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบแผนพัฒนาสี่ปี ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ต.ค. 2559 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบล ประจำปีงบประมาณพ.ศ.25๖๑ ของเทศบาลตำบลเอราวัณขึ้น และเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานของโครงการต่างๆที่ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๑ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นและมีการประสานและบูรณาการการทำงานเกี่ยวกับหน่วยงานอื่นๆ รวมทั้งการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนการพัฒนาเทศบาลตำบลเอราวัณมุ่งหวังว่าแผนการดำเนินงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผลการทำงานนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติใช้เป็นอย่างดี

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน

2. แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

3. แผนการดำเนินงาน จะกำหนดรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก

3.1 งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ)

3.2 โครงการ กิจกรรม การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกิดจากการถ่ายโอนเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรืองบประมาณรายจ่ายอื่นๆ ที่ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.3 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้งบประมาณ (ถ้ามี)

3.4 โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้รวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีลักษณะการดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่หลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเป็นโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.5 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 และ ข้อ 27 ว่า การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

การจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

ภายหลังจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำแผนการดำเนินงานแล้วหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติมจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ (โดยให้จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2,3,4,.....)

ร่างแผนการดำเนินงานให้พิจารณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาสี่ปี โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ แบบ ผด.01 และ แบบ ผด.02

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้การดำเนินงานแผนงาน/โครงการพัฒนาในปีงบประมาณ มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
2. มีความสะดวกในการติดตามประเมินผลการนำไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี
5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนของเทศบาลตำบลเอราวัณ
6. สามารถนำแผนการปฏิบัติการมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้อย่างถูกต้อง



ส่วนที่ 2 บัญชี โครงการ/กิจกรรม

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

องค์ประกอบ ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณโดยนำเสนอ ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (แบบ ผด. 01)

แบบ ผด. 01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์/แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด. 01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์ แผนงาน ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงรายการของจำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบ และเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด. 02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวใหม่

1.1 แผนงานการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการติดตั้งรั้วสแตนเลสรอบบริเวณพระบรมสารีริกธาตุ	- ก่อสร้างรั้วสแตนเลส พร้อมประตูเปิดปิด และราวบันไดบริเวณพระบรมสารีริกธาตุ	215,000	ชุมชนตลาดสดฯ	กองช่าง				←										→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวใหม่

1.2 แผนงานการพัฒนาข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการปรับปรุงเสียงตามสายภายในเขตเทศบาล	- ปรับปรุงเสียงตามสายติดตั้งหอกระจายข่าว	700,000	ชุมชน ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←————→								
2	โครงการสนับสนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	- สนับสนุนงบประมาณให้แก่อบต.ด้านแม่แจลบ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกของศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อปท.ระดับอำเภอ	25,000	อบต.ด้านแม่แจลบ	สำนักปลัด		↔										

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวใหม่

1.3 แผนงานการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเป็นเมืองท่องเที่ยว

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการรกรักษา รักษา รักแผ่นดิน	- จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ พันธุ์ไม้วันต้นไม้แห่งชาติ (วันวิสาขบูชา) หรือปลูกอย่างเข้าฤดูฝน	30,000	ชุมชน ทต.เอราวัณ	กองช่าง														
2	โครงการจัดการขยะมูลฝอยและพัฒนาขยะโดยชุมชน	- อบรมและรณรงค์ให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ และจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง - การนำขยะที่คัดแยกแล้วไปใช้ประโยชน์	30,000	ชุมชน ทต.เอราวัณ	กองช่าง														
3	โครงการดำเนินการกำจัดฝาย โอนการควบคุมไฟฟ้า, หมอกควัน	- ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า , จัดกิจกรรมรณรงค์	30,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด														
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.)	- อบรมเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช พืชสมุนไพร และพืชอาหารสายพันธุ์ดั้งเดิมของท้องถิ่น	30,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและวิถีวัฒนธรรมชุมชนอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

2.1 แผนงานการพัฒนาาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และคมนาคมขนส่ง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณลานกีฬาชุมชนบ้านเอราวัณ	- ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.5 ม. ยาว 133 ม. พร้อมฝาดะแกรงรอบสนาม รายละเอียดตามแปลนที่เทศบาลกำหนด	221,000	ชุมชนบ้านเอราวัณ	กองช่าง				←-----→						
2	โครงการติดตั้งตาข่ายกันลูกฟุตบอล บริเวณลานกีฬาชุมชนบ้านเอราวัณ	- ก่อสร้างตาข่ายซุบักลปัวไนล์ ขนาด 2"x2" ขนาดสูง 1 เมตร ยาว 44.20 เมตร จำนวน 2 ด้าน และตาข่าย สูง 4 เมตร ยาว 24 เมตร จำนวน 2 ด้าน	271,000	ชุมชนบ้านเอราวัณ	กองช่าง				←-----→						
3	โครงการติดตั้งตาข่ายกันลูกฟุตบอล บริเวณสนามหน้าสำนักงาน ทต.เอราวัณ	- ก่อสร้างตาข่ายซุบักลปัวไนล์ ขนาด 2"x2" ขนาดสูง 1 เมตร ยาว 41 เมตร จำนวน 2 ด้าน และตาข่าย สูง 4 เมตร ยาว 21 เมตร จำนวน 2 ด้าน	244,000	ทต.เอราวัณ	กองช่าง				←-----→						
4	โครงการอุดหนุนการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล	- อุดหนุนการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาล ให้แก่ กฟภ.ลาดหญ้า	610,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←-----→						

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

2.2 แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนอย่างยั่งยืน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจงานของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	- สนับสนุนงบประมาณให้เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	20,000	เหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี	สำนักปลัด	←	→												
2	โครงการอาหารดีมีโอโอดิน	- การประกอบอาหารที่มีเกลือไอโอดีนให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - อบรมให้ความรู้กับคุณครู/ผู้ปกครอง	10,000	ศพด. ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด		←	→					←	→					
3	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	- ตรวจสอบสุขภาพประจำเดือนและทำกิจกรรมกลุ่ม	50,000	ทต.เอราวัณ	กองช่าง				←	→									
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	- รณรงค์และฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาล	50,000	ทต.เอราวัณ	กองช่าง				←	→									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

2.2 แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนอย่างยั่งยืน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก	- ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกด้วยการฉีดพ่นหมอกควัน รณรงค์การกำจัดยุงลาย ลูกน้ำ	50,000	เขตชุมชน ทต.เอราวัณ	กองช่าง	←													→
6	โครงการฟันสวยยิ้มใส เด็กไทยฟันดี	- ตรวจฟัน ให้ความรู้การดูแลสุขภาพช่องปากอย่างถูกต้อง	30,000	ศพด. ทต.เอราวัณ	กองช่าง				←	→			←	→					→
7	โครงการเด็กไทยแข็งแรงมีพัฒนาการสมวัย	- ออกเยี่ยมบ้านเพื่อประเมินเด็กและผู้ปกครอง	20,000	เขตชุมชน ทต.เอราวัณ	กองช่าง		←	→					←	→					→
8	โครงการรณรงค์และป้องกันโรคเอดส์	- จัดกิจกรรมรณรงค์และป้องกัน (วันเอดส์โลก 1 ธ.ค. ของทุกปี)	20,000	ทต.เอราวัณ	กองช่าง			↔											

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 2.2 แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนอย่างยั่งยืน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
9	โครงการอบรมสุขภาพอาหารให้แก่ผู้ประกอบการในตลาดสดเทศบาล	- อบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอาหาร - ตรวจสอบปนเปื้อน	30,000	ทต.เอราวัณ	กองช่าง	←													→
10	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	- อบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร (ม.1-ม.3)	50,000	ทต.เอราวัณ	กองช่าง				↔										
11	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	- จัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักในคุณค่าผู้สูงอายุ และการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ (13 เม.ย. ของทุกปี)	50,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด							↔							

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

2.2 แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนอย่างยั่งยืน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
12	โครงการออกหน่วยบริการประชาชนเทศบาลเคลื่อนที่	- ให้บริหารแพทย์เคลื่อนที่และบริการอื่นๆ	50,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด															
13	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	- อบรมให้ความรู้ความเข้าใจในป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว	40,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด															
14	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นแข็งแรง	- อบรมพัฒนาสตรี ผู้นำสตรี	30,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

2.3 แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างบูรณาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล	- จัดประชุมประชาคมชุมชนและประชาคมตำบล	15,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด	←													→
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	- กิจกรรมทำบุญถวายภัตตาหารเพล - กิจกรรม 5 ส.	10,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด						↔								
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน	- อบรมเทคนิคการจัดทำแผนชุมชน สร้างภาวะผู้นำให้กับคณะกรรมการชุมชน	150,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				↔										
4	โครงการจัดทำฐานข้อมูลพื้นฐานของเทศบาล	- สำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของ อปท.	10,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด	←													→
5	โครงการประชุมประจำเดือนคณะกรรมการชุมชน	- จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนประจำเดือน 3 เดือน/ครั้ง	20,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด	←													→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

2.4 แผนงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการจัดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE	- เผยแพร่ความรู้และจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	ทต.เอราวัณ	กองช่าง	←													→
2	โครงการชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	- ฝึกอบรมให้กับผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล โดยประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ	30,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด	←													→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 2.5 แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวนเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	- จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	50,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←										→
๒	โครงการอบรมป้องกันภัยพิบัติ	- จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยต่างๆ	10,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←										→
๓	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล EMS	- จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน - จัดหาพนักงานกู้ชีพ - จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่เกี่ยวข้อง	488,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←										→
4	โครงการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงเบื้องต้น	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้แนะนำการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง	20,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←										→
5	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) กู้ภัยทางน้ำ	- จัดกิจกรรมฝึกซ้อมกู้ภัยทางน้ำ	30,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←										→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
 2.5 แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญ	- จัดซ้อมแผนก่อนช่วงเทศกาลสำคัญ, ตั้งจุดให้บริการ, จัดทำป้ายรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	30,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด			↔			↔							
7	โครงการต่อเติมอาคารของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ก่อสร้างต่อเติมอาคารป้องกันฯ ขนาดเนื้อที่ 48 ตรม. พร้อมติดตั้งชั้นวางและเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU ชนิดติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง	307,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←-----→									

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง
 3.1 แผนงานการพัฒนาทางการศึกษาและการเรียนรู้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก	80,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				↔									
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเบื้องต้น (ENGLISH CAMP/ภาษาพม่า เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการทวายโปรเจค	- จัดอบรมภาษาให้แก่เด็กและเยาวชน	30,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด	←												→
3	โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชนในและนอกสถานศึกษาเทศบาลตำบลเอราวัณ	- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน	50,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←									→
4	โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านเจ้าเนร	- สนับสนุนงบประมาณอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านเจ้าเนร	728,000	โรงเรียนบ้านเจ้าเนร	สำนักปลัด		←			→		←						→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง

3.1 แผนงานการพัฒนาทางการศึกษาและการเรียนรู้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
5	โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านเจ้าเพชร	- จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้กับเด็กนักเรียน (อ.1-ป.6)	380,000	โรงเรียนบ้านเจ้าเพชร	สำนักปลัด		←						←							
6	โครงการส่งเสริมการพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- จัดซื้อจัดจ้างค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	168,000	ศพด. ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด		←						←							
7	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้างสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่	50,000	จ.กาญจนบุรี	สำนักปลัด		←						←							
8	โครงการกีฬาสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว	- จัดกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว	20,000	ศพด. ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด		←						←							
9	โครงการหนุน้อยกัญญา	- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักคุณบิดา มารดา	10,000	ศพด. ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด									↔				↔		
10	โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงอาหารและหลังคาทางเดินไปโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ปรับปรุงโรงอาหารพร้อมกันห้อง - ก่อสร้างหลังคาทางเดินไปโรงอาหาร ขนาดกว้าง 1.5 ม. สูง 2.2 ม. ยาว 7 ม. พร้อมหลังคาปูแผ่น METEL SHEET รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด	156,000	ศพด. ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด															←

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง
 3.2 แผนงานการส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับชุมชน/หน่วยงานอื่นในระดับที่สูงขึ้นทั้งระดับอำเภอ จังหวัด ภาคและระดับประเทศ	- เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	40,000	ทต.เอราวัณ จ.กาญจนบุรี	สำนักปลัด				←									→
2	โครงการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกาย	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน	50,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←									→
3	โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์	- จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล	40,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←									→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง

3.3 แผนงานการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีในวันสำคัญของชาติ ศาสนา งานประเพณีวัฒนธรรม และงานสาธารณกุศล	- สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีในวันสำคัญของชาติ งานสาธารณกุศลต่างๆในอำเภอ	50,000	อำเภอศรีสวัสดิ์	สำนักปลัด		↔											
๒	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	- จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ประเพณีลอยกระทง	100,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด		↔											
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์	- จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	50,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด						↔							
4	โครงการจัดงานรัฐพิธีและวันสำคัญสำคัญของชาติ	- จัดกิจกรรมรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี	100,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด	↔		↔							↔			
5	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ราชนี	- จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชนีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี	100,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด													↔

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬา วัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง

3.3 แผนงานการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
6	โครงการจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา	- จัดถวายเทียนพรรษา	20,000	วัดพ้อขุนเณร	สำนักปลัด												↔	
7	โครงการจัดงานประเพณีศาลเจ้าพ้อปูผาแดง	- จัดงานประเพณีศาลเจ้าพ้อปูผาแดง	15,000	ตลาดสด ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด								↔					
8	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	- จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัย	80,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด	←												→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

- ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
 4.1 แผนงานการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ และการจ้างงานของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
1	โครงการส่งเสริมอาชีพของชุมชน	- จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับประชาชน	40,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด	←														→
2	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	- จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับผู้สูงอายุ	50,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด	←														→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาด้านสังคม
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
 4.2 แผนงานการส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการจ้างเหมาดูแลตกแต่งและรักษาความสะอาดบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ	- จ้างเหมาผู้ดูแลสวนเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10 คน	936,000	ทต.เอราวัณ	กองช่าง	←													→
2	โครงการจ้างเหมาดูแลจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล	- จ้างเหมาดูแลจัดเก็บขยะในเขตเทศบาล จำนวน 3 คน	330,000	ทต.เอราวัณ	กองช่าง	←													→
3	โครงการจ้างเหมาดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- จ้างเหมาดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 คน	100,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด	←													→
4	โครงการจ้างเหมาดูแลและรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล	- จ้างเหมาดูแลและรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล จำนวน 4 คน	380,000	ทต.เอราวัณ	กองช่าง	←													→
5	โครงการจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชี	- จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานเงินและบัญชี จำนวน 2 คน	200,000	ทต.เอราวัณ	กองคลัง	←													→
6	โครงการจ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่ธุรการ	- จ้างเหมาปฏิบัติหน้าที่งานธุรการจำนวน 2 คน	200,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด กองช่าง	←													→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.1 แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61											
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น	- การดำเนินการเลือกตั้ง	400,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด	←														→
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง	- อบรมและศึกษาดูงาน	300,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←											→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
 5.2 แผนงานการพัฒนาความรู้ความสามารถฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการให้ความรู้เรื่องพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540	-อบรมให้แก่บุคคลทั่วไปและบุคลากรของ ทต.เอราวัณ	15,000	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด	←													→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.3 แผนงานการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด	<p>งานธุรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตู้เอกสาร (แบบกระจกสองบานเลื่อน) จำนวน 2 ตู้ - ตู้เอกสาร (แบบบานเปิดทึบสูง) - เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด - เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง - รถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน 	<p>10,000</p> <p>5,500</p> <p>16,000</p> <p>2,800</p> <p>3,300</p> <p>38,000</p>	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.3 แผนงานการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		<p><u>งานป้องกันฯ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - กล้องวงจรปิดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลเอราวัณ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง - สายส่งน้ำดับเพลิง เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว ขนาด 30 เมตร จำนวน 2 เส้น - รองเท้าดับเพลิง - ฝ้ายคลุมศรีษะดับเพลิง - หัวฉีดดับเพลิง แบบด้ามปืน(ในอาคาร) จำนวน 2 ตัว - เครื่องเป่าลมเป่าใบไม้ จำนวน 2 เครื่อง - รองเท้าบูธ PVC จำนวน 6 คู่ - เครื่องดับเพลิงชนิดหาลบห้าม จำนวน 1 เครื่อง 	<p>217,000</p> <p>12,000</p> <p>12,000</p> <p>15,000</p> <p>50,000</p> <p>20,000</p> <p>20,000</p> <p>300,000</p>	ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←									→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.3 แผนงานการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		- ชุด SCBA พร้อมเครื่องช่วยหายใจชนิดอัดอากาศ แบบสะพายหลังขนาด 6.8 ลิตร จำนวน 4 ถัง	276,000															
		- เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง	100,000															
		- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบชนิดดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	4,000															
		- เครื่องวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวออกซิเจนในเลือด แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	3,000															
		- กระจบอกน้ำให้ความชื้นให้กับออกซิเจน จำนวน 2 กระจบอก	2,000															
		- ชุดฝึกอบรมตามแผน-ซา จำนวน 1 ชุด	4,000															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.3 แผนงานการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		- เสื้อกั๊กตามคอชนิดปรับระดับได้ 4 ระดับ (HARD COLLAR) จำนวน 1 อัน	3,000															
		- ชุดแผ่นกระดานรองหลังชนิดยาว พร้อมสายรัดตรึงที่ยึดตรึงครีษะ จำนวน 1 ชุด	15,000															
		- ถัง OXYGEN สำหรับผู้ป่วย ขนาด 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง	4,000															
		- รถเข็นผู้ป่วยสำหรับรพยาบาลปรับนอน นั่งได้ จำนวน 1 เตียง	35,000															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.3 แผนงานการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
		งานการศึกษา - ชั่งวางอุปกรณ์สิ่งของนักเรียน - พัฒลมอเตอร์แบบโคจร จำนวน 5 เครื่อง - โทรทัศน์ LED ขนาด 40 นิ้ว แบบติดฝาผนัง หรือชนิดแขวน จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งและในร่ม	10,000 10,000 15,000 200,000	ศพด.ทต.เอราวัณ	สำนักปลัด				←									→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.3 แผนงานการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61										
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2	โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง	<p>กองคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตู้เอกสาร (แบบบานเปิดที่บสูง) จำนวน 1 ตู้ - เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาว-ดำ จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องพิมพ์ชนิดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์ (INKJET TNAK PRINTER) จำนวน 1 เครื่อง 	<p>5,500</p> <p>3,300</p> <p>4,300</p>	ทต.เอราวัณ	กองคลัง				←										→

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.3 แผนงานการพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
3	โครงการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง	<p>กองช่าง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด - เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง - เครื่องพิมพ์ชนิดฉีดหมึก พร้อมถังติดตั้งหมึกพิมพ์ (INK TANK PRINTER) จำนวน 1 เครื่อง 	<p>16,000</p> <p>2,800</p> <p>4,300</p>	ทต.เอราวัณ	กองช่าง													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61
 เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 ส่งเสริมความเป็นเมืองน่าอยู่
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.4 แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	พ.ศ. 2560			พ.ศ. ๒๕61									
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษี	- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	5,000	ชุมชนในเขต ทต.เอราวัณ	กองคลัง				↔									
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ชุมชนและทะเบียนทรัพย์สิน	- จัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	30,000	ทต.เอราวัณ	กองคลัง	←												→
๓	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี	- อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการชำระภาษี	20,000	ทต.เอราวัณ	กองคลัง				↔									

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างสรรค์แหล่งท่องเที่ยวใหม่					
1.1 แผนงานการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	1	1.29	215,000	1.97	กองช่าง
1.2 แผนงานการพัฒนาข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ	2	2.59	725,000	6.67	สำนักปลัด
1.3 แผนงานการบริหารจัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการเป็นเมือง ท่องเที่ยว	4	5.19	120,000	1.06	สำนักปลัด/กองช่าง
รวม	7	9.09	1,060,000	9.76	
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยใช้หลักธรรมาภิบาล					
2.1 แผนงานการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการคมนาคม ขนส่ง	4	5.19	1,346,000	12.40	สำนักปลัด/กองช่าง
2.2 แผนงานการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนอย่าง ยั่งยืน	14	18.00	500,000	4.61	สำนักปลัด/กองช่าง
2.3 แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างบูรณาการ	5	6.49	205,000	1.88	สำนักปลัด
2.4 แผนงานการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	2	2.59	60,000	0.55	สำนักปลัด/กองช่าง
2.5 แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	7	9.09	935,000	8.61	สำนักปลัด/กองช่าง
รวม	32	41.55	3,046,000	28.06	
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา กีฬาและวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่อง					
3.1 แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา และการเรียนรู้	10	12.98	1,672,000	15.39	สำนักปลัด
3.2 แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและนันทนาการ	3	3.89	130,000	1.19	สำนักปลัด
3.3 แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	8	10.38	515,000	4.74	สำนักปลัด
รวม	21	27.27	2,317,000	21.34	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ยุทธศาสตร์/แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ	ร้อยละของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วย ดำเนินการ
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน					
4.1 แผนงานการส่งเสริมอาชีพ การเพิ่มรายได้ของประชาชน	2	2.59	90,000	0.83	สำนักปลัด
4.2 แผนงานการส่งเสริมการลงทุนและการจ้างงาน	6	7.79	2,146,000	19.76	สำนักปลัด/กองช่าง
4.3 แผนงานการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อเพิ่มรายได้	-	-	-	-	-
รวม	8	10.38	2,236,000	20.59	
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร					
5.1 แผนงานการพัฒนาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมทางการเมือง ของประชาชน	2	2.59	700,000	6.45	สำนักปลัด
5.2 แผนงานการพัฒนาความรู้ความสามารถของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงานเทศบาล ตลอดจนลูกจ้างของเทศบาล	1	1.29	15,000	0.14	สำนักปลัด
5.3 แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ในการ ปฏิบัติงาน	3	3.89	1,430,600	13.16	สำนักปลัด/กองช่าง
5.4 แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้	3	3.89	55,000	0.51	กองคลัง
รวม	9	11.68	2,200,000	20.25	
รวมทั้งสิ้น	77	100	10,859,000	100	



ประกาศเทศบาลตำบลเอราวัณ

เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลตำบลเอราวัณ

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้ว เสนอต่อผู้บริหาร ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหารงานและการดำเนินการตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลเอราวัณ เป็นไปอย่างเรียบร้อย เหมาะสม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและประเมินผล

เทศบาลตำบลเอราวัณจึงจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับเทศบาลตำบลเอราวัณสี่ปี ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหาร จึงขอประกาศใช้เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลเอราวัณต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายคมสัน ภูมิรินทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเอราวัณ